

CÁC ĐỒNG CHÍ LÃNH ĐẠO TỈNH...

(Tiếp theo trang 1)



Đồng chí Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh thăm, tặng quà ông Phạm Quang Toàn, thôn Đông Vàng, xã Vũ Ninh (Kiến Xương).

hoàn cảnh khó khăn. Phát biểu tại chương trình, đồng chí Phó Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội chuyên trách tỉnh đề nghị huyện Kiến Xương nói chung, xã Hòa Bình nói riêng tiếp tục các hoạt động chăm lo cho người yếu thế trong xã hội, hỗ trợ người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn được đón Tết vui tươi, đầm ấm, từ đó có động lực vươn lên trong cuộc sống.

\* Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tổ chức tiếp nhận 1.000

suất quà Tết từ Ngân hàng Thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam Chi nhánh Thái Bình (Vietcombank Thái Bình). Sau khi tiếp nhận, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội sẽ tổ chức trao quà cho hộ nghèo, cận nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn. 1.000 suất quà với tổng trị giá 400 triệu đồng được trích từ kinh phí hoạt động của Vietcombank Thái Bình.

Trong dịp Tết Nguyên Đán Nhâm Dần 2022, Vietcombank Thái Bình đã trao hơn 2.600 suất quà cho hộ



Đồng chí Đặng Thanh Giang, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch thường trực HĐND tỉnh trao 100 suất quà của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh cho hộ nghèo, hộ cận nghèo, gia đình có hoàn cảnh khó khăn xã Tân Hòa (Hưng Hà).

người lao động trong tổng số 552 công nhân lao động Công ty Tân Đề có hoàn cảnh khó khăn, mỗi suất 500.000 đồng tiền mặt và 200.000 đồng tiền quà, được trích từ nguồn kinh phí của Công đoàn Các khu công nghiệp tỉnh.

Theo thống kê, trong dịp Tết Nguyên Đán Nhâm Dần 2022, Công đoàn Các khu công nghiệp tỉnh trích kinh phí trao 3.132 suất quà Tết cho đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn với tổng số tiền gần 2,2 tỷ đồng.

Tại buổi kiểm tra, đồng chí Nguyễn Khắc Thiện, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đánh giá cao công việc, nhiệm vụ xã Vũ Vinh đã thực hiện trước Tết Nguyên Đán. Đồng chí đề nghị xã Vũ Vinh và huyện Vũ Thư tiếp tục quán triệt và thực hiện tốt các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19, nhất là trong quản lý người dân về quê ăn Tết; chủ động kế hoạch, các tình huống có thể xảy ra để triển khai các giải pháp hiệu quả trong phòng, chống dịch, bảo vệ sức khỏe nhân dân. Đồng thời, bảo đảm an ninh trật tự trước, trong và sau Tết theo mục tiêu 5 không: không trong án, không tai nạn giao thông nghiêm

ĐỒNG CHÍ PHÓ BÍ THƯ TỈNH ỦY...

(Tiếp theo trang 1)



Đồng chí Nguyễn Khắc Thiện, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh trao quà Tết cho hộ nghèo, hộ cận nghèo xã Vũ Vinh (Vũ Thư).

trọng, không có tiếng phào nổ, không để xảy ra cháy, nổ nghiêm trọng, không để tập trung khiếu kiện đông người.

Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu chính quyền xã Vũ Vinh tập trung cao lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ; chủ động nắm bắt những vấn đề phát sinh ở cơ sở để kịp thời xử lý; tiếp tục làm tốt công tác an sinh xã hội, đặc biệt quan tâm để các đối tượng chính sách, hộ nghèo, cận nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn đều được nhận quà Tết, đón Tết vui tươi, đầm ấm; xã và huyện tiếp tục thực hiện tốt công tác tuyển quân, quan tâm, động viên thanh niên yên tâm lên đường nhập ngũ. Đồng chí lưu ý kế hoạch sản xuất vụ xuân trong dịp Tết Nguyên Đán nên bên cạnh việc ưu tiên địa phương thực hiện công tác tuyên truyền, vận động nhân dân thi đua lao động sản xuất, bảo đảm các kế hoạch trong sản xuất nông nghiệp, phát triển kinh tế - xã hội.

Nhân dịp này, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh và lãnh đạo Công ty Xi măng Vicem Hải Phòng đã trao 100 suất quà Tết cho các gia đình chính sách, hộ nghèo, cận nghèo của xã Vũ Vinh, mỗi suất trị giá 500.000 đồng.

BẮT GIỮ, XỬ LÝ...

(Tiếp theo trang 1)

chặt địa bàn, kiểm tra, kiểm soát hoạt động sản xuất, kinh doanh, chú trọng phát hiện, xử lý tội phạm trên môi trường thương mại điện tử. Xây dựng nhiệm vụ trọng tâm cụ thể cho từng tháng, từng quý; trước mắt cơ quan thường trực và các sở, ngành thành viên triển khai mở đợt cao điểm đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả dịp trước, trong và sau

Tết Nguyên Đán Nhâm Dần 2022, góp phần bảo đảm an ninh trật tự, an toàn xã hội, ổn định thị trường. Triển khai, lan tỏa cuộc vận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam" sâu rộng tới cộng đồng, góp phần nâng cao ý thức của người tiêu dùng, doanh nghiệp không tiếp tay cho các hành vi buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên địa bàn tỉnh.

TOÀN DÂN THAM GIA...

(Tiếp theo trang 1)

Thái Bình: Ghi nhận 267 ca mắc Covid-19 mới trong ngày Ngày 25/1, Thái Bình ghi nhận 267 ca mắc Covid-19 mới, trong đó khu cách ly y tế 179 ca; 88 ca tại cộng đồng đã xác định nguồn lây (Kiến Xương 31 ca, Vũ Thư 27 ca, Quỳnh Phụ 20 ca, thành phố Thái Bình 5 ca, Thái Thụy 3 ca, Hưng Hà 2 ca). Tính từ ngày 10/11/2021 đến nay, Thái Bình đã ghi nhận 5.947 ca mắc Covid-19. Tính đến 19 giờ ngày 25/1, toàn tỉnh có 1.654 trường hợp F1 đang được cách ly, theo dõi sức khỏe. Số trường hợp nguy cơ đi về từ các vùng có dịch (tính từ ngày 12/10/2021 đến nay) là 35.377 trường hợp. Tổng số bệnh nhân Covid-19 đang điều trị tại các bệnh viện, cơ sở thu dung, điều trị Covid-19 tuyến tỉnh, tuyến huyện là 1.181 bệnh nhân. Tính đến tối ngày 25/1, Thái Bình đã thực hiện tiêm 2.828.999 mũi vắc-xin phòng Covid-19.

THU HOÀI

Sớm có phương án xử lý sự cố tàu thủy va chạm với cầu Thái Bình



Đồng chí Nguyễn Quang Hưng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh kiểm tra, chỉ đạo công tác xử lý sự cố.

Đó là chỉ đạo của đồng chí Nguyễn Quang Hưng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch thường trực

UBND tỉnh tại buổi kiểm tra công tác xử lý sự cố tàu thủy va chạm với cầu Thái Bình chiều ngày 25/1.

Theo đó, vào khoảng 11 giờ 30 phút ngày 25/1, tàu thủy mang biển kiểm soát HD.3839 trong quá trình lưu thông trên tuyến đường thủy nội địa quốc gia sông Trà Lý hướng từ hạ lưu về thượng lưu đã va chạm vào nhịp giữa cầu Thái Bình, dẫn đến đắm biên phía hạ lưu của nhịp giữa cầu Thái Bình bị vỡ, nút ngang dầm; hai dầm giữa giáp dầm biên bị vỡ bê tông dầm; tàu thủy HD.3839 bị mắc kẹt dưới gầm cầu ảnh hưởng an toàn công trình cầu Thái Bình và khả năng khai thác của cầu. Đến khoảng 14 giờ 20 phút, Sở Giao thông Vận tải đã phối hợp các đơn vị đưa tàu HD.3839 ra khỏi vị trí va chạm cầu Thái Bình.

Ngay sau khi sự cố xảy ra, đồng chí Nguyễn Quang Hưng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh đã có mặt tại hiện trường để kiểm tra, chỉ đạo

khắc phục sự cố. Đồng chí đề nghị Sở Giao thông Vận tải khẩn trương làm việc với các ngành chức năng, xin ý kiến chuyên gia Bộ Giao thông Vận tải đánh giá mức độ ảnh hưởng, hư hại của cầu, sớm có phương án xử lý. Cùng với đó, Sở Giao thông Vận tải phối hợp với Công an tỉnh và các ngành chức năng triển khai các biện pháp hạn chế tải trọng, phân luồng giao thông từ xa để bảo đảm việc lưu thông qua cầu được thông suốt, an toàn, thuận tiện, đặc biệt trong dịp Tết Nguyên Đán Nhâm Dần 2022. Sở Giao thông Vận tải khẩn trương có phương án xử lý sự cố để sớm thông xe trở lại; cần có cảnh báo nhắc nhở các phương tiện lưu thông bằng đường thủy, tránh xảy ra các sự cố tương tự. Các cơ quan chức năng xem xét xử lý trách nhiệm của chủ tàu theo quy định của pháp luật.

NGUYỄN THOI

THÔNG BÁO

Về việc phân luồng giao thông cầu Thái Bình, thành phố Thái Bình

Khoảng 11 giờ 30 phút ngày 25/1/2022, tàu thủy HD.3839 trong quá trình lưu thông trên tuyến đường thủy nội địa quốc gia sông Trà Lý hướng từ hạ lưu về thượng lưu do lái tàu quên không hạ cabin dẫn đến va chạm vào nhịp giữa cầu Thái Bình, thành phố Thái Bình, dẫn đến đắm biên phía hạ lưu của nhịp giữa cầu Thái Bình bị vỡ, nút ngang dầm; hai dầm giữa giáp dầm biên bị vỡ bê tông dầm ảnh hưởng an toàn công trình cầu Thái Bình và khả năng khai thác của cầu.

Để bảo đảm an toàn cho người và phương tiện tham gia giao thông, hạn chế ùn tắc giao thông và bảo đảm kết cấu công trình cầu Thái Bình, Sở Giao thông Vận tải Thái Bình thông báo phân luồng tạm thời giao thông theo hướng như sau:

1. Kể từ 00 giờ 00 ngày 26/1/2022, các phương tiện xe có tải trọng toàn bộ xe cho phép trên 13 tấn (>13 tấn) dừng lưu thông qua cầu Thái Bình. Các phương tiện lưu thông theo hướng như sau:

- Các phương tiện xe có lộ trình đi và đến huyện Đông Hưng, Quỳnh Phụ và Hải Phòng đi theo hướng đường Trần Thái Tông - đường Kỳ Đồng - quốc lộ 10 (tuyến tránh S1) - quốc lộ 10 và ngược lại.

- Các phương tiện xe có lộ trình đi và đến phường Hoàng Diệu đi theo hướng đường Long Hưng - đường Võ Nguyên Giáp - đường Lê Lợi - đường Trần Thái Tông và ngược lại.

- Các phương tiện có lộ trình đi và đến huyện Kiến Xương, Tiến Hải đi theo hướng đường vành đai phía Nam thành phố - cầu Quảng trường - đường Võ Nguyên Giáp - quốc lộ 10 và ngược lại.

2. Các phương tiện xe có tải trọng toàn bộ xe từ 13 tấn trở xuống (<=13 tấn) được phép lưu thông qua cầu Thái Bình. Đối với xe khách, xe thô sơ, người đi bộ được phép lưu thông qua cầu Thái Bình phải tuân thủ theo hướng dẫn của hệ thống báo hiệu đường bộ và lực lượng điều khiển giao thông.

Sở Giao thông Vận tải Thái Bình đề nghị: - Công an tỉnh chỉ đạo các lực lượng có liên quan, Công an thành phố Thái Bình phối hợp với các đơn vị có liên quan bố trí lực lượng hướng dẫn, điều tiết, phân luồng giao thông tại khu vực cầu Thái Bình.

- Thanh tra Sở chủ động phối hợp lực lượng Công an tỉnh, Công an thành phố Thái Bình và các đơn vị có liên quan trong việc hướng dẫn, điều tiết phân luồng giao thông cầu Thái Bình, đặc biệt vào các giờ cao điểm để bảo đảm giao thông thông suốt, an toàn, không để xảy ra ùn tắc.

LỄ TIỄN ÔNG CÔNG, ÔNG TÁO

Giản tiện, bảo đảm phòng, chống dịch Covid-19 và bảo vệ môi trường

Sớm sửa, tổ chức cúng ông Công, ông Táo được nhiều gia đình chú trọng thực hiện vào ngày 23 tháng Chạp hàng năm. Tuy nhiên, năm nay trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, người dân đã thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch và bảo vệ môi trường.

Chuẩn bị cho lễ tiễn ông Công, ông Táo năm nay, gia đình bà Đoàn Thị Sen, phường Trần Lâm (thành phố Thái Bình) đã giảm nhiều thứ s với năm trước. Theo bà, mọi năm cứ ra chợ rồi đi hết hàng này đến hàng khác để chọn mua hoa quả, vàng mã, trầu cau... hay đi ngắm nghía kỹ càng để mua lấy một đôi cá chép đẹp nhất mang về. Thế nhưng năm nay bà đi mua rất nhanh rồi rời khỏi chợ. Bà Sen cho biết: Lễ cúng ông Công, ông

Táo tôi cũng như nhiều người khác tổ chức đơn giản nhưng không mất đi nét truyền thống, hạn chế tụ tập để phòng, chống dịch. Lo lắng khi dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp, nhiều ca F0 xuất hiện tại cộng đồng, nhiều gia đình đã đi mua đồ cúng từ trước để hạn chế đến nơi đông người hoặc đặt nguyên một mâm cỗ cúng qua mạng xã hội với đầy đủ xôi, gà, hoa quả, vàng, hương, vàng mã... Người làm dịch vụ ship đến tận nhà còn tiện thì chuyển qua tài khoản luôn nên không phải lo đi mua sắm.

Theo quan niệm của người Việt, ngày 23 tháng Chạp, Táo Quân sẽ cưỡi cá chép hóa rồng lên Thiên đình để báo cáo lại tất cả việc làm của con người trong một năm. Vì vậy, vào ngày ông Công, ông Táo, mỗi gia đình

thường chuẩn bị 3 con cá chép đỏ sống, thả trong chậu nước, cùng cùng các đồ lễ khác. Tuy nhiên, theo nhiều tiểu thương, thị trường cá chép vàng năm nay kém hơn nhiều so mọi năm. Anh Bùi Văn Tiếp, bán cá tại chợ Vũ Ninh Trà (thành phố Thái Bình) cho biết: Do ảnh hưởng của dịch bệnh, kinh tế khó khăn, nhiều gia đình tiết kiệm chi tiêu nên giá bán năm nay giảm rất nhiều. Nếu như mọi năm, cùng loại cá chép đỏ, chất lượng như nhau, giá 20.000 đồng/con thì năm nay bán 20.000 đồng/2 con, thậm chí 3 con mà còn trừ trắng, ít người hỏi mua. Nhiều người chọn mua đĩa xôi có hình cá chép thay cho mua cá chép đỏ. Cùng tâm trạng với anh Tiếp, chị Nguyễn Thị Huệ, bán trái cây cho biết: 23 tháng Chạp mọi năm, xe cam nầy của tôi



Đoàn Thanh niên phường Lê Hồng Phong (thành phố Thái Bình) tham gia phân loại rác tại bờ sông Trà Lý.

bán hết từ 8 giờ sáng mà năm nay ế ẩm. Người dân mua số lượng ít hơn.

Những năm gần đây, ý thức bảo vệ môi trường trong việc cúng ông Công, ông Táo của người dân đã có những chuyển biến tích cực. Hầu hết người dân thả cá xong đã để túi nilon đúng nơi quy định, không vứt xuống

sông, hồ. Ngoài ra, nhiều người để cá chép đỏ vào xô, chậu, bình... rồi đem thả để hạn chế phát sinh rác thải, túi nilon ra môi trường. Một số hội, đoàn thể đã tổ chức hoạt động thu gom rác, túi nilon với khẩu hiệu "Thả cá, đừng thả túi nilon". Anh Đỗ Thanh Tuấn, Bí thư Đoàn Thanh

niên phường Lê Hồng Phong (thành phố Thái Bình) cho biết: Hàng năm, Đoàn Thanh niên phường đều tổ chức tuyên truyền người dân thả cá, không thả túi nilon, huy động lực lượng tham gia thu gom rác tại bờ sông Trà Lý từ chiều ngày 22 đến hết ngày 23 tháng Chạp. Chúng tôi bố trí băng rôn tuyên truyền, đoàn viên đứng hướng dẫn bà con đựng túi nilon, hương, hoa và các đồ khác vào các bao tải để thuận tiện cho việc xử lý, không để tình trạng xả rác bừa bãi. Mấy năm trở lại đây, việc tuyên truyền bảo vệ môi trường được đẩy mạnh nên mọi người để rác đúng nơi quy định, chung tay giữ gìn môi trường xanh, sạch, đẹp chỉ còn rất ít trường hợp đứng trên cầu xả rác, ném cá xuống.

Năm nay tại các sông, hồ, số người ra thả cá phóng sinh cũng thưa vắng hơn so với mọi năm. Nhiều người cũng cho rằng, tục thờ cúng ông Công, ông Táo nhân ngày 23 tháng Chạp là một nét văn hóa đẹp của người Việt, tại thời điểm đang diễn ra dịch bệnh thì việc giản tiện mâm cỗ cúng là hợp lý nhưng không vì thế mà mất đi nét truyền thống.

KUẤN PHƯƠNG